

Hướng dẫn tham gia hội tự quản khu dân cư (ベトナム語)

R6.4 自治デザイン課

Thảm họa, Tội phạm, Phúc lợi

Bạn đang sống một mình, bạn có đang gặp khó khăn?
Hoạt động của hội hướng đến xây dựng thành phố với
cuộc sống an toàn, an tâm và mọi người luôn giúp đỡ
lẫn nhau.

Hoạt động của hội

Hội tự quản, để thực sự có một thành
phố với cuộc sống an toàn, an tâm hội
đang nỗ lực chuyên tâm thực hiện những
hoạt động dưới đây.

1 Cung cấp thông tin giữa chính quyền và hội đồng khu dân cư

Thông qua 「Quảng bá IWATA」 chúng tôi cung cấp
những thông báo từ thành phố, thông tin cần thiết cho
cuộc sống sẽ được cung cấp tới những thành viên trong
hội dân cư.

2 Tập hợp nguyện vọng của địa phương

Truyền tải nguyện vọng, ý kiến về việc cải tạo đường xá,
kênh thoát nước tới chính quyền. Tạo cơ hội nói chuyện
trực tiếp với thị trưởng về các vấn đề của thành phố.

- 1 -

3 Nỗ lực phòng chống tội phạm, an toàn giao thông

Để người dân không bị thiệt hại do tội phạm chúng tôi thực
hiện tuần tra phòng chống tội phạm, quản lý và lắp đặt đèn
đường phòng chống tội phạm, nhận thức về an toàn giao
thông cũng như nhận biết những nơi nguy hiểm.

4 Tự chủ động phòng chống thiên tai

Để chuẩn bị cho các thảm họa như động đất chúng tôi thực hiện
việc đào tạo, luyện tập sơ tán phòng chống thiên tai

5 Cải thiện môi trường, lắp đặt quản lý điểm thu gom rác

Để có một môi trường sống xanh, sạch, đẹp chúng tôi thực
hiện việc làm sạch kênh thoát nước, cắt cỏ đường, công
viên. Xây dựng và quản lý các điểm thu gom rác để thu gom
rác hiệu quả.

6 Hoạt động cộng đồng địa phương

Chúng tôi tổ chức các lễ hội, hội thi thể thao, các hoạt động
thể thao khác nhau và các hoạt động giải trí nhằm thúc đẩy
giao lưu và tinh thần đoàn kết với người dân địa phương.

7 Hoạt động phúc lợi địa phương

Từ trẻ em đến người già, chúng tôi đang nỗ lực thực hiện gắn kết
khăng khít hơn mối quan hệ trong địa phương, để mọi người có
thể giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

- 2 -

Hoạt động đa văn hóa



Chúng tôi đang cố gắng giao tiếp để cư dân nước ngoài có thể sống như bạn bè với cư dân địa phương.

Hội cư dân tự quản là một tổ chức tự quản, nơi mọi người trong khu vực sống và hợp tác với nhau để tạo nên một thành phố đáng sống an toàn và an tâm.

Hãy tham gia cùng chúng tôi để giao lưu với cộng đồng và có thể giúp đỡ lẫn nhau trong những trường hợp khẩn cấp.

Cách để tham gia hội tự quản

1. Hãy gặp những cán bộ hội ở địa phương như chủ tịch, tổ trưởng, trưởng nhóm...Nếu không biết họ hãy liên lạc với văn phòng bên dưới
2. Gửi thông báo tham gia hội
3. Trả phí hội viên (Số tiền có thể thay đổi theo hiệp hội) Hoạt động của hội sẽ hoạt động dựa trên hội phí của các thành viên.
4. Hãy tích cực tham gia các hoạt động của hội để xây dựng một thành phố đáng sống.

Giới thiệu hội liên hiệp tự quản IWATA

Trong thành phố có 300 hội ở 29 quận, huyện và 5 chi bộ. Hội liên hiệp có vai trò là người điều phối liên lạc giữa cơ quan tự quản và chính quyền, liên đoàn tham gia vào các hoạt động truyền đạt ý kiến của từng hội tự quản tới chính phủ và ngược lại truyền đạt thông tin của chính quyền tới từng hội tự quản. Ngoài ra hiệp hội còn hỗ trợ các hội tự quản vận hành một cách hiệu quả, giúp đỡ những hội tự quản riêng lẻ trong thời điểm khó khăn trên diện rộng.

Tổ chức hội liên hiệp

5 chi bộ	29 quận huyện	300 hội
Chi bộ iwata	Nakaizumi Tenryu Nagano Oho Ofuji Mukaigasa Iwata Nishigai Mikuriya Minami Mikuriya Tahara Imanoura	141 hội
Chi bộ Fukuda	Fukuda Naka Fukuda Nishibu Kitabu Toyohama	45 hội
Chi bộ Ryuyo	Nishi Higashi Kita	39 hội
Chi bộ Toyoda	Tomioka Toyoda Higashi Ikeda Idori Aoki	46 hội
Chi bộ Toyooka	Kita Minami Higashi	29 hội

Văn phòng hội liên hiệp Iwata

Toàn thể, chi bộ Iwata	Bộ phận hỗ trợ phát triển cộng đồng của ủy ban	TEL 0538-37-4811
Chi bộ Fukuda	Bộ phận hỗ trợ đời sống	TEL 0538-58-2370
Chi bộ Ryuyo	Bộ phận hỗ trợ đời sống	TEL 0538-66-9100
Chi bộ Toyoda	Bộ phận hỗ trợ đời sống	TEL 0538-36-3150
Chi bộ Toyooka	Bộ phận hỗ trợ đời sống	TEL 0538-37-0020
Trang chủ	Http://www.iwatashi-jichikai.jp/	